



หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกล.)
Agriculture & Cooperatives Executive Program (ACE)

มหาวิทยาลัยทักษิณ
รับ. ๐๔๓๗ วันที่ ๒๕ มกราคม
เวลา ๑๕.๑๓ น.

ที่ วกล. ว 1 - 2567

15 มกราคม 2567

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
วิทยาการเกษตรระดับสูง (วกล.) รุ่นที่ 5

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกล.) รุ่นที่ 5 จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยมูลนิธิเกษตรราธิการ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดทำหลักสูตรวิทยาการเกษตร
ระดับสูง (วกล.) (Agriculture and Cooperatives Executive Program : ACE) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ผู้บริหารระดับสูงด้านการเกษตร ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร
เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติด้วยวิทยาการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สมัยใหม่ ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตและเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ ระหว่างผู้นำทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยได้ดำเนินการจัดทำ
หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกล.) มาทั้งสิ้นจำนวน 4 รุ่น

ในการนี้ หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร
วิทยาการเกษตรระดับสูง (วกล.) รุ่นที่ 5 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 โดยกำหนดให้มีการ
ฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 6 กันยายน 2567 (ในวันศุกร์ เวลา 11.00 - 18.00 น.) รายละเอียดโครงการ
ฝึกอบรมฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรในสังกัด
ที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตรฯ โดยมีค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมตลอด
หลักสูตรฯ เป็นเงินจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรข้าราชการ
มีสิทธิ์เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยสามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดการ
สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกล.) รุ่นที่ 5 ได้ที่เว็บไซต์
www.acemoac.com และนางสาวอนงค์ จันดำ เจ้าหน้าที่หลักสูตร หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
064-8709342

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หลักสูตรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ สุวรรณรัตน์)

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง



รายละเอียดหลักสูตร วกล.5